

Số: 115/TP

Đak Đoa, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v cung cấp nội dung tiếp cận
thông tin đăng tải lên trang
thông tin điện tử UBND huyện

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Thực hiện Công văn số 681/UBND-VX ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc khẩn trương cung cấp thông tin đăng tải lên trang thông tin điện tử UBND huyện.

Phòng Tư pháp huyện cung cấp nội dung tiếp cận thông tin thuộc thông tin phổ biến pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đầu năm 2019, như sau:

I. Nội dung tiếp cận thông tin thuộc thông tin phổ biến pháp luật:

1. Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày **28/5/2019**.

Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với cá nhân tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, toae chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo.

Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể 03 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo đó là khiển trách, cảnh cáo và cách chức.

Riêng đối với hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức thì áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất ổn định an ninh, trật tự xã hội; Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; Bao che cho người bị tố cáo.

Đặc biệt, cán bộ, công chức có thẩm quyền không áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với người tố cáo làm người tố cáo bị trả thù, trù dập dẫn đến thương tật hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc bị chết sẽ bị cách chức.

Trong nội dung Nghị định này còn đưa ra các tiêu chí xác định vụ việc tố cáo phức tạp là các vụ việc có 01 trong các tiêu chí sau: Từ 02 nội dung phải xác minh trở lên; Có nhiều người cùng tố cáo về một nội dung hoặc tố cáo có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người... Nếu có từ 02 tiêu chí xác định vụ việc phức tạp thì được coi là vụ việc đặc biệt phức tạp.

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo hết jieeu j lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

